

ชงคสช.ปลดล็อกผังเมืองตั้งโรงน้ำตาล

กรมโยธาธิการฯตั้งรับหาก ครม.ไฟเขียว

กระทรวงอุตสาหกรรมชง “ประยุทธ์” ใช้ม.44 ปลดล็อกผังเมือง ห้ามตั้งและขยายโรงงานน้ำตาล 14 แห่ง ใน 8 จังหวัด ก.ย.นี้ หวังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วง 5 ปี เงินลงทุนกว่า 1.65 แสนล้านบาท หลังออกใบอนุญาตตั้งใหม่ 22 แห่ง และขอขยายอีก 17 แห่ง ด้านกรมโยธาธิการฯ ไฟเขียว แต่ต้องให้ครม.อนุมัติ

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากที่สอน.ได้เปิดให้ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายที่มีความประสงค์จะตั้งโรงงานหรือย้ายโรงงานน้ำตาล รวมทั้งขยายกำลังการผลิตตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็นต้นมา โดยสอน.มีการพิจารณาและออกใบรับรองการตั้ง

โรงงานน้ำตาลใหม่ไปแล้วจำนวน 22 โรงงาน คิดเป็นกำลังการผลิตรวมประมาณ 4.21 แสนตันอ้อยต่อวัน และมีการออกใบรับรองในการขยายกำลังการผลิตอีกจำนวน 17 โรงงาน คิดเป็นกำลังการผลิต 3.36 แสนตันอ้อยต่อวัน โดยให้มีระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานและเปิดดำเนินการได้ภายใน 5 ปี นับจากวันออกใบอนุญาต

อ่านต่อหน้า >15

ข่าวต่อ **ชงคสช.**

โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกอบการจะต้องไปเร่งการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ การทำแผนส่งเสริมปลูกอ้อย ที่จะต้องเร่งดำเนินการภายใน 1 ปีแรกควบคู่กับทำอีไอเอ เป็นต้น เป็นการป้องกันให้ผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาตไปแล้ว ไม่สนใจที่จะลงทุนหรือนำไปดองไว้ เพื่อกันสิทธิโรงงานอื่น ทำให้ผู้ที่สนใจรายอื่นและชาวไร่อ้อยเสียโอกาสในการสร้างรายได้

ชงแก้ 8 จังหวัดติดผังเมือง

แต่ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของสอน.พบว่า ยังมีบางพื้นที่ ที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาผังเมืองรวม ที่ห้ามให้มีการตั้งและขยายโรงงานน้ำตาลทราย โดยเฉพาะในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ สระแก้ว พะเยา เชียงราย ปราจีนบุรี นครสวรรค์ สุรินทร์ และบึงกาฬ จึงทำให้มีโรงงานน้ำตาลทรายที่ขอตั้งใหม่จำนวน 10 แห่ง และขอขยายโรงงานน้ำตาลอีก 4 แห่ง รวมจำนวน 14 แห่ง ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้

ดังนั้น ในช่วงที่ผ่านมาทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเรื่องไปยังคณะทำงานด้านกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อที่จะขอให้พล.อ.

โรงงานน้ำตาลที่เข้าข่ายติดปัญหาผังเมือง

ยี่ห้อ	กำลังผลิต (ตันอ้อย/วัน)	จังหวัด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	20,000	ชัยภูมิ
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)	20,000	สุรินทร์
บริษัท โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ จำกัด	20,000	สุรินทร์
บริษัท เอนโไทย อินดัสทรี จำกัด	15,000	สระแก้ว
บริษัท น้ำตาลไทยวัฒนะ จำกัด	20,000	สุรินทร์
บริษัท น้ำตาลกษัยปราจีนบุรี จำกัด	18,000	ปราจีนบุรี
บริษัท ไทยยูเนี่ยน มิล กรุ๊ป จำกัด	24,000	บึงกาฬ
บริษัท ไนโครน้ำตาลกษัยสุโขทัย จำกัด รวม 3 โรงงาน	30,000	พะเยา/เชียงราย

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้ อำนาจในมาตรา 44 ขอยกเว้นข้อบังคับ การใช้ผังเมืองรวม ที่ห้ามตั้งโรงงาน น้ำตาลทรายในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่อนด้านการลงทุน ซึ่งทาง คณะทำงานได้พิจารณาแล้ว และให้ กระทรวงอุตสาหกรรมประมวลผล ขณะ นี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด เพื่อนำ เสนอคณะทำงานด้านกฎหมาย เสนอไป ยังหัวหน้าคสช.อีกครั้งหนึ่ง โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือน กันยายนนี้

ปรับแก้กฎหมายใช้เวลานาน

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การที่ กระทรวงอุตสาหกรรมต้องใช้มาตรา 44 ในการปลดล็อกฝังเมือง เป็นผลสืบเนื่องจากรัฐบาลชุดนี้มีประกาศยกเลิกมติ คณะรัฐมนตรีในการห้ามตั้งโรงงาน น้ำตาลทั่วประเทศ และมีนโยบายที่จะส่งเสริมการตั้งโรงงานน้ำตาลทรายขึ้นมา ใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด ที่ ต้องห่างจากโรงงานน้ำตาลเดิม 50 กิโลเมตร ประกอบกับนโยบายด้านอำนวยความสะดวกของรัฐบาลออกมา ในฐานะที่เป็น หน่วยงานราชการก็ต้องนำมาปฏิบัติใน การแก้ไขปัญหาคสช.ที่มีอยู่เพราะมอง ว่าการตั้งโรงงานน้ำตาลจะเป็นประโยชน์ กับการพัฒนาประเทศ และการสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับพืชพลังงาน ที่สามารถนำไป ต่อยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ว่าจะจะเป็นไบโอชีวภาพ ไบโอฟอสติก เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่ม ขึ้น

หากจะดำเนินการแก้ไขกฎหมาย ผังเมืองของจังหวัดต่างๆ ตามขั้นตอน อาจจะต้องใช้เวลา 2-3 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายไม่มีความมั่นใจที่จะไปลงทุน และใบอนุญาต ตั้งโรงงานหรือขยายโรงงานที่ให้ไป อาจ จะหมดอายุก่อนที่โรงงานจะสร้างเสร็จได้ เมื่อรัฐบาลเปิดช่องให้นำเสนอเรื่องเร่ง ส่วนที่ต้องดำเนินการโดยในมาตรา 44 ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจึงขออำนาจ ในส่วนนี้มายกเว้นการห้ามตั้งโรงงาน น้ำตาลทราย ซึ่งเป็นกรณีเดียวกับกระทรวง พลังงานที่ขอยกเว้นการตั้งโรงไฟฟ้าใน หลายพื้นที่ไปแล้ว

ขับเคลื่อนเงินลงทุน 1.65 แสนล.

เพื่อปลดล็อกปัญหาฝังเมืองได้ จะทำให้การลงทุนในช่วง 5 ปีนี้ เดินหน้า ไปได้ เพราะจากที่ประเมินโรงงานน้ำตาล ขอตตั้งใหม่ทั้ง 22 แห่งนี้ คาดว่าต้องใช้ เม็ดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 8 หมื่นล้านบาท และเมื่อรวมกับโรงงานน้ำตาลที่ขอขยาย กำลังการผลิตอีก 17 แห่ง จะใช้เงินลงทุน อีกประมาณ 8.5 หมื่นล้านบาท รวมแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1.65 แสนล้านบาท ซึ่งจะสามารถช่วยให้เกิดเงินทุนหมุนเวียน กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้อีก ทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ในเร็ว ๆ นี้ ทาง สอน.จะเชิญผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล ทรายที่ได้ออกไปรับรองการตั้งและ ขยายโรงงานไปแล้วมาหารือเพื่อสอบถาม ถึงความคืบหน้าในการดำเนินงาน และ เป็นการติดตามตรวจสอบว่าโรงงาน น้ำตาลทรายได้มีการลงทุนจริงหรือไม่ มีการ ทำรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ ไปถึงไหน เพราะขณะนี้ผ่านมา 1 ปีแล้ว หรือเพียงแค่ออกไป อนุญาตเก็บไว้ เพื่อกีดกันการลงทุน ของผู้ประกอบการรายอื่นๆ หรืออาจจะ มีการนำไปเก็บไว้สร้างมูลค่าเพิ่มจากการ ขายใบอนุญาตในอนาคต เพราะหาก ผู้ประกอบการรายใดไม่มีความคืบหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ทางสอน.ก็ มีสิทธิ์ที่จะถอนใบอนุญาตได้ เนื่องจาก ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนดร่วมกันไว้

กรมโยธาฯหนุนหากกรม.เห็นชอบ

ด้านนายพิชัย อุทัยเฉลิม รอง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถผ่อน ผันให้กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาต โรงงานน้ำตาลก่อสร้างในพื้นที่ควบคุมทาง ผังเมืองรวมจังหวัดได้ ทั้งนี้จะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) หากใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่ง ร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 แต่ขณะนี้ยังไม่มี หนังสือจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้ง ผ่านมายังกรมแต่อย่างใด ซึ่งมองว่าอาจ มีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับระยะห่างที่ตั้ง โรงงานน้ำตาลที่เดิม 50 กิโลเมตรและ ปัญหา

ผังเมืองรวมจังหวัดที่ประกาศไปแล้ว และ ติดปัญหาบริเวณที่เอกชนจะลงทุน โรงงานน้ำตาลเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ที่ดินตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ได้

ด้านแหล่งข่าวจาก โยธาธิการ จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ผังเมืองรวม จังหวัดนครสวรรค์ ได้บังคับใช้แล้ว เมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาแน่นอน ว่า พื้นที่ทั้งจังหวัดจะเป็นพื้นที่สีเขียว หรือที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม อนุญาตให้ ใช้เพื่อการเกษตร ที่อยู่อาศัย บางประเภท โรงงานน้ำตาลบางประเภท ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนโรงงาน น้ำตาลฟอสฟอรัสไม่สามารถตั้งได้ในพื้นที่สีเขียว ขณะที่พื้นที่สีม่วง จะมีอยู่บางบริเวณ ได้แก่ บริเวณ อำเภอตากาลี และอำเภอ พยุหะคีรี อย่างไรก็ตาม ประเมินว่า กระทรวง อุตสาหกรรม ต้องการกำหนดพื้นที่ให้ เอกชนลงทุนบริเวณทำเลสำคัญ หรือพื้นที่ ที่ ห้ามก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนี้ หากจะใช้มาตรา 44 ปลดล็อกฝังเมือง ให้ พัฒนาโครงการที่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ ที่ดินบริเวณนั้นได้ ตามนโยบายรัฐบาล แต่จะต้อง เปิดรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนเสียก่อนเช่นกัน

เปิดรายชื่อตั้งโรงน้ำตาล

อนึ่ง สำหรับโรงงานน้ำตาลทราย ที่ขอตตั้งใหม่ 22 โรงงาน เช่น บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ในพื้นที่อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด กำลังผลิต 2.4 หมื่นตันอ้อย ต่อวัน บริษัท น้ำตาลมิตรภาพสินธุ์ พื้นที่อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กำลังผลิต 2 หมื่นตันอ้อยต่อวัน บริษัท น้ำตาลมิตรภาพสินธุ์ พื้นที่อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กำลังผลิต 2 หมื่นตันอ้อยต่อวัน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) พื้นที่ อ.ขามเฒ่า จ.บุรีรัมย์ กำลังผลิต 2 หมื่นตัน อ้อยต่อวัน บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ปรานบุรี จำกัด พื้นที่อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี กำลังผลิต 2 หมื่นตันอ้อยต่อ วัน บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) พื้นที่อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา กำลังผลิต 2 หมื่นตันอ้อยต่อวัน บริษัท น้ำตาลมิตร ผล จำกัด พื้นที่อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กำลังผลิต 2 หมื่นตันอ้อยต่อวัน

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 22 - เสาร์ 24 กันยายน 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 3194

หน้า: 1 (ล่าง), 15

Col.Inch: 107.55 Ad Value: 134,437.50

PRValue (x3): 403,312.50

คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: ชงคสช.ปลดล็อกผัสดังเมืองตั้งร่ง.น้ำตาล

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด พื้นที่อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กำลังผลิต 2.8 หมื่นตันอ้อยต่อวัน บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด พื้นที่อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก กำลังผลิต 1.8 หมื่นตันอ้อยต่อวัน บริษัท อุตสาหกรรมกัญจน์สยาม จำกัด พื้นที่อ.บุญชริก จ.อุบลราชธานี กำลังผลิต 2 หมื่นตันอ้อยต่อวัน บริษัท ไทย ซูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด พื้นที่อ.เชียงคาน จ.เลย กำลังผลิต 2.4 หมื่นตันอ้อยต่อวัน บริษัท วิวรรณการเกษตร จำกัด พื้นที่อ.โพธิ์พิสัย จ.หนองคาย กำลังผลิต 2 หมื่นตันอ้อยต่อวัน และในเครือ บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัยฯ ตั้งในจ. เชียงรายและพะเยา อีก 3 แห่ง รวมกำลังการผลิต 3 หมื่นตันอ้อยต่อวัน(ดูตารางประกอบ)

ส่วนโรงงานที่ขอขยายกำลังการผลิต และติดปัญหาผัสดังเมือง เช่น บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด พื้นที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ขอขยายกำลังผลิตเพิ่มเป็น 3.6 หมื่นตันอ้อยต่อวัน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2 โรงงาน ในพื้นที่ อ.ตาดลี จ.นครสวรรค์ ขยายกำลังผลิตเป็น 5 หมื่นตันอ้อยต่อวัน และในพื้นที่อ.เมือง ขอขยายกำลังผลิตเพิ่มเป็น 1.6 หมื่นตันอ้อยต่อวัน และบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ในพื้นที่อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ขยายกำลังผลิตเพิ่มเป็น 2.6 หมื่นตันอ้อยต่อวัน เป็นต้น